



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที 13-19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้า 19

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# บทเรียนราคาแพง สอบ 'แพทย์ ม.รังสิต' จุดอ่อนการศึกษาไทย สร้างเด็กเก่ง แต่โง่ง???



ลักลอบเข้าไปถ่ายภาพข้อสอบ



## การศึกษา

นับเป็นสปีดรีต ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่กล้าประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทัณฑ์แพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ซึ่งจัดสอบวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

แต่ยังไม่ออกมาเฉลยว่า กระบวนการทุจริตในการสอบ ทำให้สังคมรับรู้ถึงความล้มเหลวของแก๊งค์มั่วๆ ในการใช้อุปกรณ์ไฮเทคมาเป็นเครื่องมือฉ้อโกงออกนอกห้องสอบกันอย่างโจ่งครึ่ม!

เรื่องดังกล่าว เปิดเขยขึ้นผ่านเฟซบุ๊กของ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้โพสต์ข้อความ ประกาศ ยกเลิกการสอบรับตรงเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ เนื่องจากมีกระบวนการทุจริตด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบันภาวตวิชาส่งนักศึกษาเป็นมือรับจ้างเข้าไปเอาถ่ายภาพข้อสอบผ่านกล้องวงจรปิด ส่งให้ตัวต่อรีเลย์คำตอบ เพื่อส่งข้อความกลับมาให้นักเรียนผู้เข้าสอบที่สวมนาฬิกาสมาร์ตวอตช์ มีการจ่ายเงินมัด 50,000 บาท และรับประกันถ้าไม่ติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คืนเงิน แต่ถ้าติด จะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 800,000 บาท รวมถึงยังได้โพสต์ภาพถ่ายอุปกรณ์ไฮเทค คือ กล้องวงจรปิด และสมาร์ตวอตช์ เป็นหลักฐานประกอบการทุจริตด้วย

เรียกว่า จับได้คาหนังคาเขา ดันไม่หลุดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คงจะความหาตัวสถาบันภาวตวิชา ดันตอบวนการต้มตุ๋นครั้งนี้ได้ไม่ยาก...



ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คงไม่ได้อยู่ที่การจับตัวคนทำผิดกลางโชนะเท่านั้น แต่สิ่งที่น่าคิดต่อไปคือ จุดอ่อนการศึกษาไทยที่มุ่งสร้างคนเก่ง แต่ไม่สร้างคนดี จงมองว่าการโง่งเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องนึกถึง ผิด ชอบ ชั่ว ดี !!

อุลเรียนลงมาตั้งแต่ผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก เรื่องค่าใช้จ่ายให้กับกระบวนการโกง ซึ่งสูงถึง 850,000 บาท นักศึกษารุ่นพี่ที่หมกมุ่นที่ยอมรับเงินค่าจ้าง เพียง 6,000 บาท แลกกับอนาคตของตัวเอง และสุดท้าย สถาบันภาวตวิชา ที่หากินบนจุดอ่อนของการศึกษา ความคาดหวังของพ่อแม่ ที่อยากเห็นลูกมีอนาคตที่สดใส และความทุกข์ของเด็ก ที่ไม่สามารถสอบเข้าเรียนได้ด้วยตัวเอง

ซึ่งสุดท้ายแล้วจะสามารมีชื่อติดแพทย์ แต่ก็อาจจะไม่สามารถเรียนจบได้...

โดยครูใหญ่ อย่าง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงเรื่องนี้ ด้วยความเสียใจที่เหตุนี้ วุฒิสภาเสียใจที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เพราะถือเป็นวุฒิภาวะของคนที่จะเข้าศึกษาในระดับสูง ต้องมาเสียอนาคต ไม่ได้เกิด เพราะคนที่เห็นประโยชน์มาทำเรื่องแบบนี้ ส่วนเด็กก็ตกเป็นเหยื่อ และเสียอนาคต อยากให้เด็กรู้จักคิดให้มากขึ้น ผู้ปกครองเอง ก็ต้องสอนลูก ว่าอะไรถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งตนเองคิดว่า ตัวเด็กทั้ง 3 คนที่เข้าสถาบันภาวตวิชา ในการโกงครั้งนี้มีรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำนั้นผิด และความคิดครั้งนี้จะติดอยู่ในใจไปตลอด

ส่วนนักศึกษาที่รับจ้างลักลอบถ่ายภาพข้อสอบเข้าไปถ่ายภาพข้อสอบ ก็เชื่อว่ามหาวิทยาลัยต้นสังกัด คงไม่ปล่อยไว้ และส่วนใหญ่หากไปทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย ก็จะไม่ให้เป็นนักศึกษาต่อไป



**ท**างด้าน นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผ่ากั้นเตือนสติ นักเรียน ที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทุกคนว่า ควรเลือกเรียนตามความถนัด และความสามารถของตัวเอง

อย่าไปเลือกเรียนตามเพื่อนหรือเรียนตามใจพ่อแม่ ทั้งที่ความสามารถไม่ถึง อย่างกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นกับการสอบเข้าเรียนแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือคน หากสามารถสอบเข้าไปเรียนต่อได้ด้วยวิธีการทุจริต ก็ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะออกมาทำงานในวิชาชีพนี้ และเชื่อว่าเด็กที่สอบเข้าไปด้วยวิธีการทุจริต ก็คงจะไม่สามารถเรียนจบได้แน่นอน เพราะไม่มีศักยภาพและความสามารถเพียงพอ คุณสมบัตินี้พื้นฐานเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่ผ่าน คนจะเรียนแพทย์ได้ไม่ใช่ง่ายๆ ต้องเรียนหนัก เรียนยาก มีทั้งวิเคราะห์ ท่องจำ และฝึกภาคปฏิบัติที่เข้มงวดจึงจะสามารถออกมาเป็นหมอรักษาคนได้

จากนี้ ทปอ. จะต้องไปเพิ่มมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชันส์) รวมถึงระบบรับตรงของทุกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

ไม่ใช่เฉพาะการสอบเข้าแพทย์เท่านั้น ต้องป้องกันทั้งระบบ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ นาฬิกา ซึ่งต่อไปคงไม่อนุญาตให้ใส่เข้าห้องสอบ ส่วนแว่นตา ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการติดกล้องเพื่อ

**ว**ณะที่ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ย้ำชัดถึงคุณสมบัติของคนเป็นแพทย์ว่า เมื่อมีประวัติการทุจริตแล้วการเข้ามาสอบเพื่อเรียนแพทย์คงจะยาก หรือต่อให้หลุดเข้ามาเรียนแพทย์ได้ แต่เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์กับทางแพทยสภา ก็จะมีการตรวจสอบประวัติ ซึ่งต้องตรวจพบแน่นอน เพราะถูกบันทึกในประวัติ จะไม่อนุญาตให้สอบเพื่อไม่ให้แพทย์โดยเด็ดขาด

เนื่องจากวิชาชีพแพทย์ต้องมีความซื่อสัตย์ และเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนจำนวนมาก เพราะขนาดข้อสอบยังโกง ต่อไปในอนาคตก็อาจโกงการตรวจคนไข้ หรือทำเรื่องทุจริตที่ส่งผลกระทบต่ออีก จึงต้องคัดออกไปเสียตั้งแต่แรก

ถือเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับผู้ปกครองและเด็ก ที่คิดจะใช้ทางลัดเข้าเรียน ว่าเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ หากเลือกเดินบนทางที่ผิด ก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสีย ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาก็ควรเร่งใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส ทบทวน ทาวิธีสร้างคนเก่ง แบบไม่โกง อย่าปล่อยให้เงินไฟไหม้ฟาง แก้ไขไม่ได้

**สร้างเด็กเก่ง แต่โกง ซ้ำเติมอนาคตประเทศชาติถึงลงเหวมากยิ่งขึ้น... ●**